
sþ. 67. Fyrirspurn [66. mál]
til viðskiptaráðherra um gerð frumvarps um greiðslukort.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

Er þess að vænta að frumvarp til laga um greiðslukort og starfsemi greiðslukortafyrir-
tækja verði lagt fram á yfirstandandi löggjafarþingi?


